

หลักสูตรวิชา ช่างเสริมสวย จำนวน ๑๐๐ ชั่วโมง

กศน. อำเภอกาญจนดิษฐ์

สำนักงาน กศน. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่	เรื่อง	จุดประสงค์การเรียนรู้	เนื้อหา	จำนวนชั่วโมง		จำนวนเป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	ชื่อวิทยากร
				ทฤษฎี	ปฏิบัติ			
๑.	ช่องทางการประกอบอาชีพธุรกิจเสริมสวย	<p>๑. บอกและอธิบายความสำคัญในการประกอบอาชีพธุรกิจเสริมสวยได้</p> <p>๒. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพธุรกิจเสริมสวย</p> <p>๓. บอกและหาแหล่งเรียนรู้ในการประกอบอาชีพธุรกิจเสริมสวย</p> <p>๔. บอกทิศทางในการพัฒนาการประกอบอาชีพธุรกิจเสริมสวย</p>	<p>๑. ความสำคัญในการเลือกประกอบอาชีพธุรกิจเสริมสวย</p> <p>๒. ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพธุรกิจเสริมสวย</p> <p>๓. แหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพธุรกิจเสริมสวย</p> <p>๔. ทิศทางในการพัฒนาการประกอบอาชีพธุรกิจเสริมสวย</p>	๑๐ ชั่วโมง	-			

ที่	เรื่อง	จุดประสงค์การเรียนรู้	เนื้อหา	จำนวนชั่วโมง		จำนวน เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ชื่อวิทยากร
				ทฤษฎี	ปฏิบัติ			
๒.	ทักษะการประกอบอาชีพธุรกิจเสริมสวย	<p>๑. บอกจรรยาบรรณการเป็นช่างเสริมสวยที่ดีได้</p> <p>๒. บอกข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจเสริมสวยได้</p> <p>๓. อธิบาย และปฏิบัติตามเทคนิคต่างๆของการทำผม การแต่งหน้า การบำรุงผิวพรรณ การทำเล็บได้</p>	<p>๑. จรรยาบรรณการเป็นช่างเสริมสวยที่ดี</p> <p>๒. ข้อมูลพื้นฐานของอาชีพธุรกิจช่างเสริมสวย</p> <p>๓. อุปกรณ์และเทคนิคต่างๆ การทำผม การแต่งหน้า การบำรุงผิวพรรณ และการทำเล็บ</p> <p>๓.๑ การทำผม</p> <ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติต่อเส้นผม และดูแลทศีรษะ - การสระผมอย่างถูกวิธี - การเช้ทผม การหวี และไดร์ผมด้วยวิธีการต่างๆ - การถักเปีย เปียเกลียว เปียนูน เปียวน เปียสอดริบบิ้น - การตัดผม แบบร้อน แบบเย็น กัดด้วยแกนธรรมดา และแกนพิเศษชนิดต่างๆ - การย้อม โกรกผม และการ 	๕ ชั่วโมง	๗๕ ชั่วโมง			

			<p>เปลี่ยนสีตามแนวโน้ม</p> <ul style="list-style-type: none">- การยึดผมถาวร(REBONDING)- การตัดซอยผมเป็นทรงต่างๆ- การเกล้าผมตามสมัยนิยม การทำผมเจ้าสาว และการทำผมผู้ เข้าประกวด <p>๓.๒ การแต่งหน้าแบบแฟชั่น งานกลางวัน-กลางคืน เจ้าสาว และแฟนซี</p> <p>๓.๓ การบำรุงผิวพรรณด้วย เครื่องสำอาง สมนไพร สาร ธรรมชาติต่างๆ และ-การนวด อบ ชัดหน้า-ตัวด้วยสมุนไพรร</p> <p>๓.๔ การทำเล็บและแต่งเล็บที่ วิธี</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

ที่	เรื่อง	จุดประสงค์การเรียนรู้	เนื้อหา	จำนวนชั่วโมง		จำนวน เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ชื่อวิทยากร
				ทฤษฎี	ปฏิบัติ			
๓.	การบริหารจัดการใน การประกอบอาชีพ ธุรกิจเสริมสวย	๑. สามารถบริหาร จัดการในการประกอบ อาชีพธุรกิจเสริมสวย ๒. สามารถกำหนด รูปแบบ ในการ ประกอบอาชีพธุรกิจ เสริมสวยได้	๑. การเลือกทำเลที่ตั้งร้าน ๒ .การจัดและตกแต่งร้าน ๓. การคิดราคาต้นทุนและการ วิเคราะห์จุดคุ้มทุน ๔. ประเภทและแหล่งของความ เสี่ยง ๕. จิตบริการ ๖. การขาย/การบริการ ๗ . การส่งเสริมการขาย /การบริการ ๘ . การทำบัญชีร้านค้าอย่างง่าย ๙ . รูปแบบการประกอบอาชีพธุรกิจ เสริมสวย	๕ ชั่วโมง	๕ ชั่วโมง			
๔.	โครงการประกอบ อาชีพธุรกิจเสริมสวย ๔.๑ ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับโครงการอาชีพ การวางแผน และแผน ธุรกิจ	๑. เพื่อให้ผู้เรียนบอก ความสำคัญของ โครงการอาชีพได้ ๒. เพื่อให้ผู้เรียนวาง แผนการเขียนโครงการ แผนธุรกิจได้	๑. ความสำคัญของโครงการอาชีพ ๒. การวางแผนและการเขียน โครงการ แผนธุรกิจ ๓. ประโยชน์ของโครงการอาชีพ ๔. องค์ประกอบของโครงการ อาชีพ					

	<p>๔.๒ การเขียนและการประเมินโครงการอาชีพ</p>	<p>๓. เพื่อให้ผู้เรียนบอกประโยชน์ของโครงการอาชีพได้</p> <p>๔. เพื่อให้ผู้เรียนบอกองค์ประกอบของโครงการอาชีพได้</p> <p>๕. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายองค์ประกอบของโครงการอาชีพได้</p> <p>๑. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายลักษณะการเขียนโครงการอาชีพที่ดี</p> <p>๒. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนโครงการอาชีพได้เหมาะสมและถูกต้อง</p> <p>๓. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องของโครงการอาชีพได้</p>	<p>๑. การเขียนโครงการอาชีพ</p> <p>๒. การประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของโครงการอาชีพ</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--